
สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งท่ี 3/2561 
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. 

ณ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 

ผูมาประชุม 
1. วาท่ีรอยตรีสมพูนทรัพย  กลาวิกรณ เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ 
2. นางบุษบา เสนขาว   ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 
3. นายปรีชา วงศสกุลเกียรติ  ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรการเกษตร 

วิจัยประเมินผล และสงเสริมกิจการพิเศษ 
4. นางนันทวัน ออไอศูรย  ผูอํานวยการสํานักกิจการสภาและวิชาการ 
5. นายภาสันต  นุพาสันต  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวม 

และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร 
6. นางสาวหทัยรัตน ชอชัยพฤกษ หัวหนาตรวจสอบภายใน กลุมการกํากับดูแลการบริหาร 

จัดการท่ีดี 
7. นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
8. นายอภิวัฒน  มีลาภ   หัวหนาสวนสารสนเทศ 
9. นางสาวกนกพร  ปญญาชาติรักษ     นักระบบคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
9.   นางสาวธัญลักษภรณ  เตี่ยวยอง  นักระบบคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

วาท่ีรอยตรีสมพูนทรัพย  กลาวิกรณ  เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ กลาวชี้แจงในการประชุมมี
ประเด็น ดังนี้  

ประเด็น ขอสรุป 
งบประมาณป 2562         งบประมาณ 390 ลานบาท (ลดลง 13 ลานบาท) ซ่ึงแบงงบประมาณเปน 

2 สวนโดยประมาณดังนี้  
1. งบบุคลากร 200 ลานบาท 
2. งบในการปฏิบัติงาน 190 ลานบาท 
จากงบประมาณในการปฏิบัติงานท่ีมีอยูอยางจํากัด จําเปนตองทบทวน

โครงการท่ีใชงบประมาณของสํานักสภาเกษตรกรฯ ดําเนินการในป 2561 วา
โครงการใดบางท่ีสามารถดําเนินการตอใน 2562 หากแตโครงการใดท่ีทํา
รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ และใชงบประมาณของหนวยงานนั้น ๆ ก็สามารถ
ดําเนินการตอในป 2562 ตอไปได 

บุคลากร • สอบหัวหนาสํานักงาน ณ วันท่ี 20-22 มิถุนายน 2561 ท้ังหมด 14 
ทาน 12 จังหวัด จากสํานักงาน 18 สํานักงานท่ียังไมมีหัวหนาสํานักงาน 
จากการสอบครั้งนี้ ก็คงจะยังไดหัวหนาสํานักงานไมครบ ดังนั้นจึงให
รักษาการหัวหนาสํานักงาน รักษาการตอไป 

• สอบหัวหนากลุม/สวน/ฝาย จะประกาศโดยเร็ว กําหนดคุณสมบัต ิ



ประเด็น ขอสรุป 
1. เปนพนักงานของสํานักงานสภาเกษตรกร 
2. อายุ 35 ปข้ึนไป 
3. เงินเดือน 35,000 บาทข้ึนไป 

• อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม และพนักงานปฏิบัติการท่ียังไมไดอบรม มี
อบรม 3 รุน โดยรุนท่ี 1 วันท่ี 27 มิถุนายน 2561 หลักสูตรการเขียน
หนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม ณ จังหวัดนครปฐม  

เงินเดือน • การปรับข้ึนเงินเดือนของป 2560 พยายามเรงรัดใหแลวเสร็จในไตรมาส
ท่ี 3 
- ในบางจังหวัดท่ียังเลื่อนข้ึนไมได เพราะมีหลายสาเหตุ เชนมีการยื่น

อุทธรณ  
- ในสวนกลางยังไมมีการปรับ อยูระหวางการดําเนินการ 

ประชุมสัมมนา • ประชุมสัมมนาเพ่ือติดตามการดําเนินงานของป 2561 และเพ่ือจัดทํา
แผนการดําเนินงานของป 2562 ในวันท่ี 21-23 กันยายน 2561 ณ 
โรงแรมชลพฤกษ รีสอรท จังหวัดนครนายก โดยเชิญจังหวัดละ 3 ทาน 

 
นายปรีชา วงศสกุลเกียรติ  ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรการเกษตรวิจัยประเมินผล และสงเสริม

กิจการพิเศษ กลาวชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้  
ประเด็น ขอสรุป 

บูรณาการกับกระทรวงตาง ๆ    • กระทรวงวิทยาศาสตร 
“โครงการ 1 ตําบล 1 นวัตกรรม” ซ่ึงเปนการตอยอดภูมิปญญา หรือ
นวัตกรรมเกษตรกรมีอยูเพ่ือทําใหดียิ่งข้ึน โดยเปาหมายของป 2561 โดย
ทําการคัดเลือกภูมิปญญาหรือนวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมใหดีข้ึน 
จํานวน 878 ภูมิปญญา/นวัตกรรม จังหวัดใดท่ียังแจงผลการคัดเลือกยัง
ไมครบใหเรงแจง เม่ือครบแลว ในป 2561 จะทําการคัดเลือกจาก 878 
ใหเหลือ 200 ภูมิปญญา/นวัตกรรม สวนท่ีเหลือจะดําเนินการตอในป 
2562 และ 2563 โดย 200 ภูมิปญญา/นวัตกรรม ท่ีคัดเลือกแลว จะ
ไดรับการติดตามและประเมินผลในป 2562 

• กระทรวงพาณิชย 
เปนสวนของการเสริมดานการตลาดท้ังในและตางประเทศ ใหขอมูลองค
ความรูในดานตาง ๆ เชน การทําตรายี่หออยางไร ทําผลิตภัณฑให
หลากหลายอยางไร คาขายออนไลนอยางไร บางเรื่องพอจะเริ่มในป 
2561 ไดบาง แตดําเนินงานไดอยางเต็มท่ีในป 2562  

• กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
 



นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป กลาวชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้  
ประเด็น ขอสรุป 

“โครงการ 1 ตําบล 1 
นวัตกรรม” 

โครงการนี้เปนโครงการท่ีรวมมือกัน 3 ป ประกอบดวย 
1. ป  25 6 1  ทุ กจั งห วัดส ง  8 7 8  ภู มิ ป ญ ญ า/น วัตกรรม  โดย

กระทรวงวิทยาศาสตรจะทดสอบและตรวจสอบภูมิปญญา/นวัตกรรม 
และคัดเลือกใหเหลือ 200  ภูมิปญญา/นวัตกรรม เพ่ือนําไปสูการ
ถายทอดและนํานวัตกรรมลงไปปรับใช 

2. ป 2562  
2.1 ติดตามประเมินผล 200 ภูมิปญญา/นวัตกรรม ท่ีไดรับการ

ถายทอดและนํานวัตกรรมไปใชแลว 
2.2 คิดเลือกภูมิปญญา/นวัตกรรม 678 เลือกภูมิปญญา/นวัตกรรม  

ท่ีเหลือจากป 2561 อาจจะคัด 300 ภูมิปญญา/นวัตกรรม   
3. ป 2563 

3.1 นําภูมิปญญา/นวัตกรรม  ท่ีเหลือจากป 2562 จํานวน 378 
ภูมิปญญา/นวัตกรรม มาดําเนินการใหแลวเสร็จ       

มหกรรมวิทยสรางอาชีพ จัดใน 10 จังหวัด ปจจุบันจัดแลว 3 จังหวัด กําลังจะจัดตอไปอีก 7 จังหวัด
ประกอบดวย 

1. นครพนม 
2. กาฬสินธุ 
3. แมฮองสอน 
4. ตาก 
5. ชัยนาท 
6. ยะลา 
7. ปตตานี  
ขอให 7 จังหวัดดังกลาวเตรียมเกษตรกรเพ่ือเขารับการอบรม  

กรมเจรจาฯ ป 2561  
   จัดประชุม 5 ครั้ง จัดไปแลว 3 ครั้ง อีก 2 ครั้งจะจัดท่ี 

1. ศรีสะเกษ เชียงใหม ลําพูน 
2. ยะลา ปตตาน ี

 

 
นางนันทวัน ออไอศูรย ผูอํานวยการสํานักกิจการสภาและวิชาการ กลาวชี้แจงในการประชุมมีประเด็น 

ดังนี้  
ประเด็น ขอสรุป 

บูรณาการกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 

จากการท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดไดประชุมสัมมนาเพ่ือจัดทําแผนรวมกันระหวาง
สภาเกษตรจังหวัดกับ ปปส.ภาค เม่ือเดือนมีนาคม 2561 นั้น จังหวัดใดท่ียัง
ไมไดรายงานวามีการดําเนินงานรวมกับ ปปส. อยางไร งบประมาณเปนอยางไร 



ประเด็น ขอสรุป 
ใหสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรีบรายงานสํานักงานกิจการสภาฯ เพ่ือ
รวบรวมและนัดหารือกับ ปปส. เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของป 2561 
และหาแนวทางการดําเนินงานในป 2562 ตอไป   

 
นายเสนห  วิชัยวงษ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ ชี้แจง ณ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

สระบุรี ในการประชุมมีประเด็น ดังนี ้ 
ประเด็น ขอสรุป 

ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
“ปนนักธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ไทย (SMEs 
เกษตร) ตามแนวประชารัฐ”   

     โครงการ “ปนนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตาม
แนวประชารัฐ” เปน โครงการท่ีสํานักงานสภาเกษตรกรกับกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ท่ีมุงพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร การสนับสนุนเงินทุนจาก
ธนาคาร SME เพ่ือให เกษตรกรมีเงินลงทุน โดยโครงการนี้แบงออกเปน 3 
กิจกรรม ประกอบดวย 

1. การอบรมบมเพาะการเปนผูประกอบการ มีกลุมเปาหมาย 55,000 คน 
หรือ 600 กลุมเกษตรกร  หลักสูตรการอบรมประกอบดวย 
1.1 เหตุผลของการทําเกษตรแปรรูป 
1.2 การทําบัญชีเดียว 
1.3 การเขาถึงสินเชื่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

แหงประเทศไทย (SME Bank) และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

2. การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑจากวัตถุดิบการเกษตรใหมีมูลคาสูงข้ึน 
(Value Added) คัดเลือกจาก 600 กลุมใหเหลือ 300 กลุม เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะลงไปใหความรูและพัฒนา
ผลิตภัณฑท่ีกลุมท้ัง 300 กลุม 

3. สนับสนุนโดยจัดต้ังหนวยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตนแบบในพ้ืนท่ี 
มีเปาหมายอยูท่ี 50 กลุม ซ่ึงคัดมากจาก 300 กลุม โดยทางกระทรวง
อุตสาหกรรมจะนําเครื่องจักรลงไปสนับสนุน 

 
นางบุษบา เสนขาว ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กลาวชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้ ดังนี้  
ประเด็น ขอสรุป 

เบิก/จายงบประมาณ จากการสํารวจมีการใชเบิกจายเงินงบประมาณ แตมีการบันทึกเขาระบบบัญชี
ออนไลนนอยมาก อยากใหเรงรายงานผลการใชจายงบประมาณผานระบบบัญช ี
เพราะปจจุบันผลงานกับผลการใชเงินไมสอดคลองกัน 

 
 
 



นายภาสันต  นุพาสันต ผู อํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวมและขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การเกษตร กลาวชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้ ดังนี้  

ประเด็น ขอสรุป 
สื่อประชาสัมพันธ สํานักสงเสริมฯ สงสื่อท่ีเก่ียวกับโครงการเกษตรอุตสาหกรรม ใหกับทุกจังหวัดเปน

ท่ีเรียบรอย เพ่ือสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจะนําไปใชตามความเหมาะสม 

ข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกร เม่ือสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดดําเนินโครงการตาง ๆ กับกลุม
เกษตรกร ควรแนะนําใหกลุมเกษตรกรนั้น ๆ ข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกรกับ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนั้น ๆ ดวย เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการ
ตอไปในอนาคต เม่ือข้ึนทะเบียนเรยีบรอยแลวสามารถรายงานผลการข้ึนทะเบียน
เขามายังสวนกลางไดโดย http://164.115.27.223/login/loginback.aspx 
ซ่ึงชื่อผูใชและรหัสผาน รวมถึงคูมือการใชงาน สํานักสงเสริมฯ ไดสงไปทางเมลของ
หัวหนาสํานักงานและเมลของสํานักงานฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว 

กองทุนการออมแหงชาติ สภาเกษตรกรมีครู ก ซ่ึงเปนพนักงานของสภาเกษตรกรจังหวัดท่ีผานการอบรม
เพ่ือแนะนําใหความรูแกเกษตรกรไดมีบํานาญใชหลังอายุ 60 ป  

 

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

         นายอภิวัฒน  มีลาภ                                                    นายภาสันต  นุพาสันต   
       หวัหนาสวนสารสนเทศ                  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวม 

และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 


